



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

เรื่อง ขอรับบุตรบุญธรรม

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ ๒๕๗/๒๕๖๑

ด้วย พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี (สาขาธัญบุรี) ผู้ร้องได้รับคำร้องจากเรืออากาศเอกภูผา ทิมयोगโย อายุ ๔๖ ปี และนางธัญชนก ทิมयोगโย อายุ ๓๕ ปี ทั้งสองอยู่บ้านเลขที่ ๕๔/๑๒ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ขอให้ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลความว่า เด็กหญิงวันใหม่ ทิมयोगโย ผู้เยาว์ อายุ ๕ ปีเศษ เป็นบุตรของนางสาวพิมพ์ผกา ทิมयोगโย ส่วนบิดาไม่ปรากฏ เรืออากาศเอกภูผาและนางธัญชนกเป็นสามีภริยาและจดทะเบียนสมรสกัน เดิมเรืออากาศเอกภูผาได้อยู่กินฉันสามีภริยาและจดทะเบียนสมรสกับนางพรภิรมย์ ศรีดี มีบุตรด้วยกัน ๒ คน คือ นางสาวพิมพ์ผกา ทิมयोगโย (มารดาผู้เยาว์) และนางสาวเสาวลักษณ์ ทิมयोगโย ต่อมาได้จดทะเบียนหย่ากันแล้ว ขณะที่ผู้เยาว์มีอายุได้ ๑ ปี นางสาวพิมพ์ผกาได้ทอดทิ้งผู้เยาว์ให้เรืออากาศเอกภูผาและนางธัญชนกเลี้ยงดู โดยที่มารดาของผู้เยาว์ไม่ได้กลับมาหาและไม่สามารถติดต่อได้จนถึงปัจจุบัน เรืออากาศเอกภูผาและนางธัญชนกได้เลี้ยงดูและเป็นผู้ส่งเสียให้การศึกษา ให้ความรักผู้เยาว์เสมือนเป็นบุตรของตน ผู้เยาว์อยู่ในความดูแลของเรืออากาศเอกภูผาและนางธัญชนกที่บ้านเลขที่ดังกล่าวข้างต้น เรืออากาศเอกภูผาและนางธัญชนกมีความประสงค์จะจดทะเบียนรับผู้เยาว์เป็นบุญบุญธรรม แต่มีเหตุขัดข้องเนื่องจากมารดาของผู้เยาว์ไม่สามารถติดต่อได้ ส่วนบิดาของผู้เยาว์ไม่ปรากฏ จึงไม่สามารถให้ความยินยอมได้ เรืออากาศเอกภูผาและนางธัญชนกต่างให้ความยินยอมซึ่งกันและกันในการขอรับบุตรบุญธรรมแล้ว ด้วยเหตุดังกล่าวผู้ร้องจึงยื่นคำร้องขอให้ศาลไต่สวนคำร้องและมีคำสั่งอนุญาตแทนการให้ความยินยอมของนางสาวพิมพ์ผกา ทิมयोगโย มารดาผู้เยาว์ ในการที่เรืออากาศเอกภูผา ทิมयोगโย และนางธัญชนก ทิมयोगโย ประสงค์จะรับเด็กหญิงวันใหม่ ทิมयोगโย ผู้เยาว์ เป็นบุตรบุญธรรม

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี กำหนดนัดไต่สวนในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙ นาฬิกา หากผู้ใดมีความประสงค์จะคัดค้านประการใดให้ยื่นคัดค้านต่อศาลก่อนวันนัด คำร้องขอได้ที่ผู้อำนวยการสำนักงานประจักษ์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายอาร์ อารยวัฒน์กุล)

ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี